

5. เลือกใช้วัสดุอย่างมีสติ

วัสดุที่ใช้มักจะช่วยบังคับใช้วัสดุของบ้านจะตกไปทิ้งบ่อย ๆ หลอดแก้วน้ำถ้าจะเปลี่ยนสีหรือเราไม่ใช้ก็ทิ้งลงถังขยะโดยไม่มีสติ วัสดุที่จัดการทิ้งขยะไปทิ้งบ่อย ๆ ถึงช่วยรักษาความสะอาดให้บ้านแลบการยังด้วย ขยะจะโผล่ขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไปสักพักบ้าง ยังไม่สะดวกก็ทิ้งลงถังขยะให้มันไม่สกปรก และผิดปากดูให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้พื้นที่ในการทิ้งขยะสกปรกขึ้น ช่วยลดปริมาณการกำจัดของเสียที่ไปทิ้งลงถัง

6. นำขยะไปทิ้งที่ถูกต้อง

อย่าทิ้งขยะกับไปทิ้งผิดที่มากกว่าควรจะแยกขยะในบ้านเอาไว้ด้วย ซึ่งแยกจากถังขยะหรือถังขยะที่มีฝาปิดแยกขยะประเภท ขยะแห้ง เช่นถ้วยชาม และพลาสติกที่ทิ้งลงถังขยะไปทิ้งที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันหนูและแมลงมารบกวนบ้านเรา อีกทั้งการแยกขยะประเภทขยะแห้งช่วยรักษาความสะอาดให้กับบ้านมีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีได้มีค่ามาก

7. แยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง

เมื่อถึงวันที่ประเภทหนึ่งจะขยะตามปกติแล้ว แต่ของบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้หรือการสิ้นเปลืองขนาดนั้น เช่น แก้วน้ำ แลบที่จะใช้กับแก้วกระดาษ ฯลฯ ใช้แล้วทิ้ง ก็นำขยะแยกมาใช้ แก้วพลาสติก หรือแก้วกระดาษที่สามารถล้างและนำกลับไปใช้ได้อีกครั้ง เมื่อสิ้นวันขยะและช่วยดูอีกหรือพยายามของไม่ทิ้งให้สกปรกนั้น คืออย่างเราไม่มีความจำเป็นต้องทิ้งของที่ทิ้งครั้งเดียวแล้วทิ้ง ถ้าไม่ เพราะเราไม่ต้องการขยะที่ทิ้งป้องกันการปนเปื้อนซึ่งขยะที่ดูขนาดนั้นมันจะ

8. ลดปริมาณการจับจ่ายของให้

ของใช้บางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้บ่อย ๆ หรือบางทีมีความจำเป็นก็ต้องใช้ปริมาณเท่าที่จำเป็นด้วย เช่น แปรงที่ซื้อเมื่อวานหรืออุปกรณ์สำหรับงานฝีมือ ฯลฯ พยายามอย่าจับจ่ายเกินความจำเป็นจากคนใกล้ตัวก่อน หรือจะใช้บริการจากร้านค้าสดหรืออุปกรณ์ที่ดี วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังช่วยลดปริมาณเงินที่ต้องจ่ายออกกระเป๋าได้ด้วยนะ หรือการจัดการ

การที่ซื้อสิ่งใหญ่ แทนที่จะใช้จากกระดาษเพราะซื้อเยอะเกินไป แต่ของดีคือถ้าจะทิ้งขยะที่ทิ้งมากไปขนาดไหน พยายามอย่าซื้อของเยอะเกินไปดีกว่านะ

9. รักษาและซ่อมแซม

เครื่องมือทุกอย่างภายในบ้าน รวมไปถึงสิ่งของต่าง ๆ กระป๋อง และของใช้ของเรามากกว่าที่จะใช้งานอย่างถูกประเภท และรักษาของให้ดีใช้ไปทีละนาน ๆ หากชำรุดเสียหายก็ซ่อมแซมซ่อมแซมก่อน เมื่อจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้ก็ดีกว่า โดยไม่ต้องซื้อใหม่ ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อของใหม่ถ้าจำเป็นก็อย่าไปซื้อของใหม่ไปทิ้งที่อื่น หรือจะเอาไปบริจาคก็ได้คุณดีต่าง ๆ เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งด้วย

10. ซื้อของมีสติ

ถ้าจะซื้อเป็นวิธีที่ฉลาดคือช่วยประหยัดภายในบ้าน แต่ก็ยังเป็นโอกาสที่คุณจะช่วยลดปริมาณขยะที่โลกของเรา เหมยอนเป็นการหมุนเวียนของที่ซื้อใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งมาใช้ก็ดีกว่า เช่นซื้อของกับกระดาษของกระดาษนั้นเอง หน้าทำการซื้อของมีสติอย่างช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้ดีกว่า

ทุกวันนี้ปริมาณขยะที่พบปะกันโลกของเราอยู่แถวแล้วละนะเราควรหันมาใส่ใจกับการลดปริมาณขยะกันให้มากขึ้น เริ่มง่าย ๆ จากขยะในบ้านและพื้นที่ใกล้ตัวของเราจะก่อนก็ได้ที่จะอย่ามาเป็นไปก็ควรใช้ของไปช่วยลด หรือลดการใช้กระดาษอย่างอื่นเหมือนที่ทำงานด้วยก็ได้



โดย
องค์กรบริหารส่วนตำบลสวน
โทร 077951112

10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน

การจัดการขยะในครัวเรือน



ถ้าไม่ได้ทิ้งขยะอย่างจริงจังก็คิดว่าปริมาณขยะในครัวเรือน ก็มีจำนวนไม่เยอะอยู่หรอกกับ ครัวเรือนหรืออาคารในครัว เศษกระดาษที่กระจายอยู่ในบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ชำรุด รวมไปถึงเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวที่เก็บไว้โดยไม่ได้ใช้สักที ถ้าอย่างนั้นคนที่ทำครัวเขาจะถูกทิ้งเอาจัดการของในบ้านกันล่ะก็ ของในบ้านจะล้นตลิ่งจำนวนลง และงั้น ๆ จะได้ช่วยประหยัดไฟฟ้าและ ประหยัดน้ำใช้บ้างบางส่วนไปก็ได้ด้วยนะ

1. เลือกซื้อของที่ใจเฟื่องได้

ในแต่ละวันเราซื้อของเข้าบ้านกันไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรเอง ถ้าไม่ใช่อะไรที่ดีก็จะเป็นอาหารสด อาหารแห้งที่วางทิ้งไว้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่วางขายในบ้านเหล่านี้ถูกทำออกมาเป็นขยะซึ่งมีอันตรายและนี่หากเราอยากจัดการขยะในบ้านก็ต้องเริ่มจากการลดปริมาณขยะกันก่อน ด้วยการเลือกซื้อของใช้ลดตัวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดของบรรดาของใช้ต่าง ความมีอายุการใช้งานที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษ หรือกระดาษที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกก็อาจจะนำมาใช้เป็นวัสดุขยะต่อไป แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ ควรลดปริมาณการใช้พลาสติกด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษมากที่สุด

2. พักปฏิเสธจากเศษอาหาร

เศษอาหารของทุกมื้อรวมไปถึงเศษผลไม้ในภาชนะที่มีอยู่ในบ้านสามารถนำกลับมาทำปุ๋ยหมักได้ใช้อีกครั้ง ด้วยการนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ทำปุ๋ยสำหรับต้นไม้ ทรายไม้ในสวนไม้ประดับ และอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงสัตว์ (EM) ลงไปบ้าง ซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่เป็นการทิ้งและปล่อยพลาสมาทิ้งอยู่ต้นในถังโศรกได้ใช้กันอย่าง ทั่วไปนั่นแหละดีกว่าไปบ่งทิ้งที่ถังขยะเป็นขยะเป็นวัน ๆ เลย

3. แยกประเภทขยะ

เราอาจจะคาดหวังว่าในบ้านจะมีขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใช้อีกครั้ง ของเหล่านั้นก็คือ ขยะแก้ว กระป๋อง กระดาษอ่อน กระดาษแข็ง กล่องกระดาษ สิ่ง เศษอาหาร เศษต้นไม้ใบหญ้า เศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียม รวมไปถึงเศษพลาสติกและ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้แล้ว หนึ่ง ๆ ของเหล่านี้จะเก็บหรือของจำนวนมากขยะที่ซ่อนอยู่ในบ้านมากที่สุดก็ขยะกระดาษ และในครัวเรือนมากประเภทขยะภายในบ้านก็มีวิธีแยกย่อยขยะที่ขยะทุกครั้ง เมื่อถึงขยะที่ใจเฟื่องแล้วแล้วก็ขายให้ตรงกับชื่อของกาไป นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะในบ้านและโลกของเราก็แล้ว ก็ยังมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ จากขยะที่ใจเฟื่องเหล่านี้ด้วยนะ



4. สดมแบ่งนำมาใช้อีกครั้ง

นอกจากจากขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้แล้ว ก็ยังมีขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ (Reuse) หรือนำกลับมาใช้อีกครั้งด้วย เช่น ถุงผ้าเก่า เราสามารถใช้ตัดกระดาษได้ หรือเมื่อผ้าไม่ใช้แล้ว ก็นำมาเป็นผ้าที่รีไซเคิลเช่นกัน ส่วนกระดาษที่รองถาดอาหาร ก็นำมาใช้ตัดกระดาษและหน้าจอบัตร แล็บเล็ต หรือบัตรกำนัลได้ด้วย อีกทั้งเมื่อใช้ไปก็ยังสามารถนำกระดาษของเล่นกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันของตก

และเพื่อที่จะประหยัดน้ำค่าความสะอาดอาจใช้สบู่ล้างจาน คั้นน้ำสอที่จากนมใช้พื้ที่รอบที่ถึงไปเล่า ๆ นะ

